
Fjölmenningarráð  

Haldinn í Húsinu, 5.11.2019  og hófst hann kl. 19:00 

 

Mættir:  Juliet Arulcheyan Björnsson, Karólína Helga Símonardóttir, Páll Daníelsson og Ólafía Björk 

Ívarsdóttir. 

 Forföll: Emad Altabbaa og Algirdas Slapikas  

Fundargerð ritaði: Ólafía Björk 

 

Dagskrá: 

 

• Verkefnastjóri fjölmenningar sagði ráðinu stuttlega frá fundi sínum með fjölskylduráði 

 

• Verkefnastjóri fjölmenningar lagði fram endurskoðaðar reglur um sérstaka sjóð sem leggja á 

fyrir fjölskylduráð. 

o Fjölmenningarráð er samþykkt reglunum eins og þær voru lagðar fram en komu með 

athugasemd um að ekki væri nógu skýrt fyrir hverju væri hægt að fá styrk, 

verkefnastjóri fjölmenningar tók það til greina og lagaði. 

 

• Verkefnastjóri fjölmenningar lagði fram endurskoðaða samþykkt fyrir fjölmenningarrráð 

Hafnarfjarðar og erindisbréf fyrir fjölmenningarráð.   

o Fjölmenningarráð benti á að það vantaði tímalengd á setu í ráðinu. Að auki er lagt til 

að ráðið sitji í tvö ár í einu þannig að einhver endurnýjun verði á tveggja ára fresti, í 

upphafi kjörtímabils og á miðju kjörtímabili. Þá er lagt til að formaður verði skipaður 

af bæjarráði. 

o Að öðru leiti er ráðið samþykkt endurskoðaðri samþykkt eins og hún var lögð fram, 

fyrir utan eitt orðalag sem lagað var á staðnum.  

 

• Ræddar voru hugmyndir um að hægt væri að halda félagadag  í bæjarfélaginu.  

o Ráðinu leist vel á hugmyndina og skoða þarf hvernig slíkur dagur hefur verið hjá 

öðum bæjarfélögum. 

 

• Almennar umræður um fjölmenningu 

o Hugmyndir um samstarf við önnur nágrannasveitarfélög. 

o Hvernig flétta má fjölmenningu inn í viðburði á vegum sveitarfélagsins. 

  

 Fundi slitið kl: 20:00 


